



ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม จัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ หรือกรอบภารกิจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือในกรณีอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแนวนโยบายนี้

๑. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือตามที่พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด

๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ขั้นตอนการสมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสารทำแบบสำรวจการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์และภารกิจของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๑. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงพอที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เท่านั้น

๒. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพันได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

๓. ในกรณีที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เป็นต้น เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษา ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าว เพื่อแจ้งให้เทศบาลตำบลจรเข้สามพันทราบในหน้าระบบสารสนเทศที่ท่านใช้บริการ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เกี่ยวข้อง หรือมีการใช้บริการจากระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลจรเข้สามพันต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

ที่อยู่ : หมู่ ๔ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

โทรศัพท์สำนักงาน : ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๗๗

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ๐ ๘๑๙๘ ๑๔๙๑ ๗

โทรสาร : ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๗๗ ต่อ ๑๐๗

ไปรษณีย์ อีเล็ทรอนิกส์ : jorakhesamphan@hotmail.co.th

เว็บไซต์ : <http://www.jorakhesamphan.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณรงค์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน